



การตรวจหาเชื้อเอชไอวีด้วยตนเอง เข้าใจในสุขภาพของตนเอง

ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเองจะเป็นการตรวจแอนติบอดีของเชื้อเอชไอวี ต้องตรวจหลังจาก
ติดเชื้อเอชไอวี 23-90 วัน (ประมาณ 4-12 สัปดาห์) จึงสามารถตรวจสอบว่าติดเชื้อหรือไม่



วิธีการตรวจคัดกรองและการให้บริการ

กิจกรรมจับรางวัลการตรวจหาเชื้อเอชไอวีด้วยตนเอง

หลังจากตรวจเสร็จและบันทึกผลการตรวจที่เว็บไซต์แล้ว จะได้รับคู่มือปก
ชุดตรวจฟรีและเข้าร่วมจับรางวัล
โปรดเข้าดูรายการของรางวัลได้ที่เว็บไซต์ตรวจคัดกรองด้วยตนเอง
(URL: <https://gov.tw/PYs>)

คู่มือปกรางวัลอิเล็กทรอนิกส์หรือชุดตรวจจากโครงการอื่น เนื่องจากเป็นการแจกฟรี ดังนั้นหลังจากบันทึกผลการตรวจแล้วจะ
ไม่แจกคู่มือปกรางวัลให้อีก สามารถเข้าร่วมเฉพาะกิจกรรมจับรางวัลเท่านั้น



คำชี้แจงกิจกรรมจับรางวัล

- (1) ผู้ที่มีเพศสัมพันธ์ แนะนำให้ตรวจคัดกรองหาเชื้อเอชไอวีอย่างน้อย 1 ครั้ง
- (2) ผู้ที่มีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกัน แนะนำให้ตรวจคัดกรองหาเชื้อเอชไอวีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (3) หากมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อ (เช่น มีโรคติดต่อทางเพศ มีคู่นอนหลายคน ใช้ยาเสพติด ใช้เข็มฉีดยาและสารเจือจางร่วมกับผู้อื่น) หรือคู่นอนมีลักษณะข้อใดข้อหนึ่งตามที่กล่าวมาข้างต้น แนะนำให้ทำการตรวจคัดกรอง 1 ครั้งในทุก 3-6 เดือน

รายงานผลเป็นบวก

ผลการตรวจโดยชุดตรวจแรกแสดงว่า "มีปฏิกิริยา"



โปรดขอความช่วยเหลือ

- ★ ไม่ต้องบอกชื่อ
- ★ สามารถสอบถามทางโทรศัพท์หรือทางออนไลน์

แสดงรูปถ่าย "หมายเลขชุดตรวจ" การตรวจรักษาครั้งนั้นไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายบางส่วนและค่าลงทะเบียน

- ผลการตรวจโดยชุดตรวจแรกเป็น "มีปฏิกิริยา" ซึ่งก็คือแอนติบอดีเป็นบวก แสดงว่าอาจติดเชื้อเอชไอวี จะต้องการตรวจอีกทีเพื่อยืนยันว่าติดเชื้อหรือเปล่า ถึงแม้จะไม่รู้สึกอาการป่วย แต่แนะนำให้ไปทำการตรวจยืนยันเพิ่มเติมที่ "สถานพยาบาลสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่กำหนด"

รายงานผลเป็นลบ

- อาจอยู่ในช่วงระยะหลบ แนะนำว่าควรมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย และตรวจเลือดเป็นประจำ
- ป้องกันการติดเชื้อ โปรดใช้ถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่นสูตรน้ำ ไม่ใช่เจลและสารเจือจางร่วมกัน ไม่เสพยาเสพติด นอกจากนี้ยังมีวิธีการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีก่อนการสัมผัสเชื้อ (PrEP)

PrEP เป็นยาประเภทป้องกันล่วงหน้าที่จะช่วย
ระหว่างประเทศยืนยันว่ามีประสิทธิภาพใน
การป้องกันเชื้อเอชไอวี ก่อนใช้จะเมื่อตัดสินใจ
เริ่มยาควรปรึกษาแพทย์ก่อน ดูข้อมูลละเอียด
ได้ที่ข้อมูลของลิงก์ QR code



ข้อมูลสรุป PrEP



เว็บไซต์โครงการ PrEP



กรมควบคุมโรคฯคุณรู้จักกับ PrEP

สมาชิกลงทะเบียน (ไม่ต้องการเปิดเผยชื่อ)

(สมาชิกจะมีการแจ้งข่าวกิจกรรมเป็นระยะ)

01 คลิก "ลงทะเบียนสมาชิก" ที่ไหนสมาชิก ลงชื่อบัญชีสมาชิกและตั้งค่ารหัสผ่าน หลังจาก ยืนยันตัวตนแล้วคลิกลงทะเบียนเพื่อส่งออก

คำเตือน อีเมลบางส่วน เช่น อีเมลของ yahoo มักจะไม่ได้รับเลขรหัสยืนยัน แนะนำให้คุณลงทะเบียนด้วยอีเมลของแพลตฟอร์มอื่น (เช่น g-mail หรืออีเมลที่มีค่าบริการอื่นๆ)

會員帳號 請輸入Email信箱

會員密碼

機器驗證 我不是機器人 reCAPTCHA 隱私權 - 條款

會員註冊 確認登入 忘記密碼

02 ระบบจะส่งจดหมายยืนยันโดยอัตโนมัติคลิกลิงก์ในจดหมายเพื่อทำการยืนยัน

自我篩檢網 - 會員註冊成功通知

1 封郵件

hiva@service.cdc.gov.tw <hiva@service.cdc.gov.tw>

您好：
恭喜您!會員註冊成功!
EMail認證碼：Y3X571SFW1 · 請點連結 · 進行EMail認證!謝謝!

บันทึกผลการตรวจ (ไม่ต้องการเปิดเผยชื่อ)

01 ถ่ายรูป: โปรตถ่ายรูปที่มี "หมายเลขชุดตรวจ" บนกล่อง



02 เข้าเว็บไซต์และดูผลการตรวจ (ไม่ต้องการเปิดเผยชื่อ) รับคู่มือแลกรางวัล และจับรางวัล



บันทึกผลการตรวจ

วิธีที่ 1 สแกน QR code หมายเลขชุดตรวจบนกล่อง ด้วยมือถือหรือแท็บเล็ต เพื่อใส่หมายเลขชุดตรวจอัตโนมัติ

วิธีที่ 2 ไปที่เว็บไซต์ตรวจคัดกรองด้วยตนเอง /บันทึกผลการตรวจเพื่อแลกชุดตรวจและจับรางวัล ลงหมายเลขชุดตรวจ (<https://reurl.cc/WXd0G7>)



03 ทำแบบสอบถามออนไลน์ และเลือกรูปถ่าย "หมายเลขชุดตรวจ" ที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน (รูปแบบรูปถ่ายที่รองรับ: JPG, PNG, BMP, HEIC)



04 หลังจากผ่านการตรวจสอบ ระบบจะส่งคู่มือแลกรางวัลอิเล็กทรอนิกส์ถึงบัญชีสมาชิกของคุณโดยอัตโนมัติ (หลังจากยืนยันแล้วสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อตรวจดู)

